

ที่ อว ๐๖๔๕/๖๓๒



มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑ ถนนอุทงนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เข้ารับการฝึกอบรม

เรียน นายกองค้กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำไปใช้กับโดยอนุโลม” หลักสูตร “แนวทางการใช้เงินสะสม การเงิน การคลัง และการบริหารงบประมาณ ภายใต้ระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน (ฉบับใหม่) อย่างไรให้ถูกต้อง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หลักสูตร “พัฒนาความรู้และทักษะระเบียบกฎหมายให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หลักสูตร “ข้อบกพร่องในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการจัดทำบันทึกการเบิกจ่ายและการรายงานผลให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ” หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้ตามศักยภาพ” หลักสูตร “การบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การอนุมัติเบิกจ่ายเงินรายได้สะสมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระเบียบเบิกจ่ายตัวใหม่ และการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ว PA ภาคปฏิบัติ” หลักสูตร “การดำรงไว้ในตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และนายกองค้กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้บริบทการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อการใช้จ่ายงบประมาณในการดูแลประชาชนให้ถูกต้องตามกฎหมาย” รุ่นที่ ๖ วันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมทรีซิกตี้ไฟว์ โฮเทล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรในรุ่นดังกล่าวมาเป็น โรงแรมลองบีช การ์ดैन โฮเทล แอนด์ สปา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื่องจากสถานที่จัดอบรมโรงแรมทรีซิกตี้ไฟว์ โฮเทล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปรับปรุงห้องประชุมไม่ทันต่อการให้บริการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการเข้าร่วมการอบรมในครั้งต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินาฏจัน ศรีวิบูลย์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สำนักบริการวิชาการ

โทร. ๐๒ ๑๖๐ ๑๓๕๘